



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่
๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕ อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรอง
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๓๐๗๗๕ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแปลงยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สมัคร ดังนี้

นางนิตยา แก้วลี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่ง
เลขที่ ๓๐๗๗๕ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแปลงยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๑.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๓๐๑๘๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สมัคร ดังนี้

นางสาวศุภร น้อยใจบุญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๑๘๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางคล้า สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๓๐๒๗๕ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สมัคร ดังนี้

นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๒๗๕ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๔ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๓๐๕๖๑ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สมัคร ดังนี้

นางสาวลำเพย แก้วยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๕๖๑ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๕ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๓๘๗ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งระดับควบ

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานที่ ห้องประชุมอ่างฤๅไน ชั้น ๑
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบ one page พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ